




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

10 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การอบรมหลักสูตร Wellness Business and Beyond</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผจก., newtv, tnn, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดการอบรมหลักสูตร Wellness Business and Beyond (WBB) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย และม.เวสเทิร์น ทำให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู้นำด้านสุขภาพและธุรกิจเวลเนส ให้มีความรู้ความสามารถ สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ โดยภาครัฐ และเอกชน ร่วมมือผลักดันไทย สู่ Medical & Wellness Hub สร้างโอกาสในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เร่งยกระดับขนาดแผนไทย เพิ่มทักษะด้านภาษาวัฒนธรรม เพิ่มรายได้อีกเท่าตัว ส่งออกตลาดต่างประเทศ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ</p>	
<p>วางแผนดูแลผู้หนีภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thebangkokinsight, thecoverage, pptvhd, thaipbs, thaitabloid, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยแนวทางบริหารจัดการหลังรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่หยุดสนับสนุนงบประมาณโครงการด้านการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ชายแดนไทย-เมียนมา ผ่านองค์กร International Rescue Committee (IRC) เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อทบทวนนโยบายต่างประเทศ โดยได้เร่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ส่งทีมแพทย์เคลื่อนที่ และจัดระบบส่งต่อผู้ป่วย พร้อมขอความช่วยเหลือจาก UNHCR, WHO และองค์กรระหว่างประเทศ ล่าสุด ได้มอบหมายให้ นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัด สธ.และคณะ เข้าพบ Ms.Saima Wazed ผอ.องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อหารือการสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร และเวชภัณฑ์ ซึ่ง Ms.Saima เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือและจะหารือกับผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลกต่อไป</p>	
<p>ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐานฮาลาล (Halal) พร้อมกล่าวว่า ได้ส่งเสริมให้การนวดไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีมาตรฐานฮาลาล เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมุสลิม และผลักดันการนวดไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดประเทศซาอุดีอาระเบีย สร้างโอกาสการเติบโต ทางเศรษฐกิจในระดับสากล โดยได้อบรมบุคลากรด้านการนวดไทย อบรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เตรียมเปิดตัวนวดไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในช่วงพิธีฮัจย์</p>	
<p>วิธีบรรเทาอาการจาก PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตน์วณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำแนวทางวิธีบรรเทาอาการจาก PM 2.5 อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ 1. บรรเทาอาการไอ เจ็บคอควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นทั้งในบ้านและนอกบ้าน ดื่มน้ำอุ่น ทานผลไม้สมุนไพรที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการ เพื่อเพิ่มความชุ่มคอ ควรดื่มน้ำอุ่นผสมเกลือและนอนหลับให้เพียงพอ 2. บรรเทาอาการทางผิวหนัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่น ใช้สบู่อ่อนทำความสะอาดร่างกาย ทาครีมบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นไม่ควรแกะ เกา ผิวหนัง ใส่เสื้อผ้าปกคลุมร่างกาย ทานยาแก้แพ้ภายใต้การดูแลของแพทย์ 3. บรรเทาอาการทางตา ควรใส่แว่นกันแดดกันฝุ่นและกันลมเมื่อออกจากบ้าน ไม่ขยี้ตา ล้างตาโดยใช้น้ำเกลือหรือน้ำสะอาด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แนะ 'หย่างเซิง' ศาสตร์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.กฤษนิศ วรรณรัตน์ ผอ.สถาบันการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า “หย่างเซิง” ในความหมายของศาสตร์การแพทย์แผนจีน หมายถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ โดยไม่ได้มุ่งเน้นในการรักษาโรคเพียงอย่างเดียว ด้วยหลักการสำคัญ 4 ด้าน คือ การรับประทานอาหารที่เหมาะสม, การออกกำลังกายแบบผ่อนคลาย, การผ่อนคลายจิตใจ ผักสมานธิ, การจัดการความเครียด การปรับสมดุลอารมณ์ โดยเป็นการเน้นการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพด้วย ซึ่งตอบโจทย์สังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น</p>	
<p>Thailand Pavilion</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทันหุ้น เว็บไซต์(nationthailand, tnn, line)</p> <p>- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเตรียมจัดแสดง Thailand Pavilion ในงาน EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN ภายใต้แนวคิด "THAILAND Connecting Lives for Greatest Happiness" นำเสนอไทยในฐานะศูนย์กลางสุขภาพโลก (Medical and Wellness Hub) ผ่านนิทรรศการที่มีจุดเช็กอิน "หมุดหมายสุขภาพโลก", มาสคอต "น้องภูมิใจ", และ Immersive Experience ที่สะท้อนความงดงามของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย พร้อมแสดงศักยภาพระบบสาธารณสุข การแพทย์ อาหารสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ งานจัดขึ้นระหว่าง 13 เม.ย. - 13 ต.ค. 2568 ที่นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ศักยภาพไทยด้านสุขภาพ การแพทย์ และการท่องเที่ยวสู่สายตาชาวโลก</p>	
<p>ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะปราจีนบุรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, บ้านเมือง)</p> <p>- สสอ.กบินทร์บุรี รพ.กบินทร์บุรี ร่วมกับ อสม. และอบต.กบินทร์ ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางดูแลสุขภาพปชช. โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ 7 บ้านปราสาท ต.หาดนางแก้ว ที่อยู่ติดมอาจได้รับผลกระทบจากควันพิษเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะของ อบต.กบินทร์ ขนาดพื้นที่ 50 ไร่ ตั้งแต่คืนวันที่ 8 ก.พ. 2568 โดยพบว่าหมู่บ้านตั้งอยู่ห่างจากบ่อขยะเกิน 3 กิโลเมตร จึงไม่ได้รับผลกระทบจากควันไฟ</p>	
<p>นโยบายมะเร็งรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook, siamnews)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยว่า สปสช.ลงนามคำสั่งยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์มะเร็งรักษาทุกที่ฉบับใหม่ที่จะบังคับใช้ 1 เม.ย.68 แล้ว ซึ่งจะมีผลทำให้กลับไปประกาศหลักเกณฑ์ฯ ฉบับเดิม ปี 2566 - 2567 และได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนหน่วยบริการทั่วประเทศรับทราบแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus)</p> <p>- รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธาน UHosNet ให้สัมภาษณ์กรณีการยกเลิกประกาศฉบับใหม่เกี่ยวกับเกณฑ์การเบิกจ่ายการให้บริการ “มะเร็งรักษาทุกที่” และให้ใช้ตามประกาศเดิม ของ สปสช. ว่า รพ.กลุ่มยูฮอสเน็ต ส่วนใหญ่ยินดีให้บริการเช่นเดิม บางแห่งอาจต้องจำกัดจำนวนผู้ป่วยและปรับวิธีการส่งต่อ เนื่องจากปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้น 5-8 เท่า พร้อมเสนอ รมว.สาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ด สปสช. แก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อความยั่งยืนของระบบ ใน 4 ประเด็นคือ 1.ขาดการเพิ่มทั้งจำนวน รพ.และศักยภาพรองรับผู้ป่วยมะเร็งในทุกเขตสุขภาพ 2.ไม่ได้เตรียมการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 3.ขาดการเพิ่มขวัญกำลังใจแก่ รพ.รับส่งต่อที่ร่วมมือ และ 4.ขาดการให้ความสำคัญในการพัฒนา รพ. ทั้งการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาคอนให้เท่าทันเทคโนโลยีและการมีเทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี้ ควรมองหาทางเลือกให้ผู้ป่วย เช่น การจ่ายส่วนร่วมเสริมสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใหม่ เข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงบางอย่างที่ยังไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์</p>	
<p>7 นวัตกรรมทางการแพทย์ไทยผลงานคนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย สปสช. ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) จัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ไทย ที่ได้รับการบรรจุในบัญชีนวัตกรรมไทยเข้าสู่สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC) ประจำปี 2568 ได้แก่ 1.รากฟันเทียมที่พัฒนาโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการกว่า 10,000 คน ดำเนินการเมื่อ ต.ค. 2565 2.ชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-ATK) พัฒนาโดยสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ม.ขอนแก่น 3.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แผ่นปิดกะโหลกศีรษะผลิตจากไทเทเนียมเข้าสู่สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ ก.ย. 2566 5. อุทวารเทียมพัฒนาโดย บ. โนวาเทค เฮลท์แคร์ บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ตั้งแต่ ค.ค. 2561 6. เทำเทียมไดนามิกเอสเพส (sPace) พัฒนาโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรจุเข้าสู่สิทธิประโยชน์เมื่อ มีนาคม 2567 และ 7. อุทวารเทียมที่ได้มีการผลิตและกระจายใช้ในผู้ป่วยในระบบบัตรทองแล้ว</p>	
<p>เตือนภัยการขายยาทำแท้งในสื่อสังคมออนไลน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama Addict</p> <p>- โพสต์เตือนภัยกรณีมีเพจขายยาทำแท้ง อดอ้างเป็นการทำแท้งแบบปลอดภัย ขณะนี้ระบาดหนักทั้งในเฟซบุ๊ก และ tiktok รวมถึงแนะนำวิธีให้เอาไม่เสียปลุกขึ้นแทงเข้าไปเพื่อให้ถุงน้ำคร่ำแตก พร้อมชี้แจงว่าเป็นวิธีทำแท้งเถื่อนสมัยก่อนและอันตราย ทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ หากรอดชีวิตก็ต้องผ่ามดลูกออกไม่สามารถมีลูกได้อีก</p>	